

ข่าวประจำวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	“ศรีนวล” แจงตรามา ปัดหาเสียง สั่งรื้อหวั่นโดนเกมการเมือง ป้ายแยงตา	4
2	สยามรัฐออนไลน์	"ศรีนวล" ปัดหาเสียง พร้อมรื้อป้ายแล้ว หวั่นเป็นปมตรามาทางการเมือง	5
3	คมชัดลึกออนไลน์	รื้อแล้ว... "ศรีนวล" สั่งรื้อป้าย ปัดหาเสียง แค่อยากให้ ปชช. ฉีดวัคซีนกันเยอะๆ	6
4	ข่าวสดออนไลน์	ไม่ใช่แค่ 'ศรีนวล' ! โผล่อีกเพียบ ส.ส. - สมาชิกภูมิใจไทย ขึ้นป้ายคู 'อนุทิน' ขวนฉีดยา	7
5	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	ไม่ได้มีแค่ศรีนวล ! สรุปรามาป้ายคนภูมิใจไทยผุดทั่ว ก่อนถูกวิจารณ์หนัก "อนุทิน" เผยตำหนิไปแล้ว	8
6	คมชัดลึกออนไลน์	'อนุทิน' ตำหนิ 'ศรีนวล' ทำป้ายขวนฉีดยา ลั่นไม่ได้สั่ง ไม่ใช่เรื่องจะหาเสียง	10
7	สยามรัฐออนไลน์	"อนุทิน" เฉ่ง "ศรีนวล" เอาภาพไปขึ้นป้ายคู ยันไม่ได้สั่งให้ทำ	11
8	เนชั่นทีวีออนไลน์	"อนุทิน" สั่ง "ป้าศรีนวล" ปลดป้ายรูปคู่ตัวจน หลังคนด่าว่าเรื่องฉีดยาหาเสียง	12
9	สยามรัฐออนไลน์	"ปธ. วิปรัฐบาล" ยันเดินหน้าประชุมสภาถก "ร่าง พรก. " 2 วัน "พรบ. งบฯ 65" อีก 3 วัน	13
10	แนวหน้าออนไลน์	"วิปรัฐ" เคาะประชุมสภาฯ ถกร่าง พรก. 2 ฉบับ – ร่าง พรบ. งบ 65	14
11	สยามรัฐออนไลน์	"วิป 3 ฝ่าย" ชีดเส้น 47 ชม. ชำแหละ พรบ. งบฯ 65 "ชลงาน" โวแรงระดับ "น้องๆ อภิปรายไม่ไว้วางใจ"	15
12	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	วิป 3 ฝ่ายชีดเส้น 47 ชม. 30 นาที ชำแหละร่างงบ 65 "ชลงาน" เผยเป็นน้องๆ ชักฟอก	16
13	ไอเอ็นเอ็นออนไลน์	“สุทิน” หวั่นไม่ได้ฉีดยาวัคซีนกระทบประชุมสภา	18
14	มติชนออนไลน์	“สมชัย” แซะเลื่อนฉีดยาวัคซีน ชี ‘บิ๊กป้อม’ ควรฉีดซิโนแวค สร้างความน่าเชื่อถือประชาชน	19

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ธรรมนัส' จัดแผนเหยียบเรือสองแคม ดัน 'จักรทิพย์ - อัครวิณ' ยึดผู้ว่าฯ กทม.	20
2	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	ศึกชิงผู้ว่าฯ ปลีฟฟ่แหลกกท้งบบม	22
3	คมชัดลึกออนไลน์	ภูมิใจ "หนู" ประชาชนิยมวัคซีน	25
4	สยามรัฐออนไลน์	ศึกสองทาง ตีชนาบ "บักตู" !?	28
5	เดลินิวส์ออนไลน์	วัคซีนเกมหักเหลี่ยมพรรคร่วมรบ	30
6	มติชนออนไลน์	ปมปัญหาโควิด ถึง 'วัคซีน' ปมขาดความเชื่อมั่น ไร้วางใจ	32
7	MGR ออนไลน์	วัคซีนความหวัง "ลุงตู" ปูพรมฉีดยา มิ.ย. หมอพร้อม !?	33
8	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'เหลียวหลัง - แลหน้า' การเมือง จับตามือบ 'ทางตรง - ทางอ้อม'	35
9	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	แนวต้าน การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัว เดิบใหญ่	38

ฉบับพิเศษ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	แนวหน้าออนไลน์	ลี้กลับในสนามข่าว	40

ข่าวอ้างอิง

ศรินทร์ล แจงตราม่า ปิดหาเสียง ล้งรื้อหวั่นโดนเกมการเมือง ป้ายแยงตา



“ศรินทร์ล” แจงติดป้ายคู่ “อนุทิน” หวังประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีน ปิดหาเสียง ล้งรื้อป้ายออกแล้วหวั่นถูกเกมการเมืองหลังป้ายแยงตาคนอื่น

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ศรินทร์ล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงถึงกรณีการขึ้นป้ายเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ สันป่าตอง จอมทอง และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นรูปของตนเองกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่า ต้นทำป้ายเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่ผ่านมาในพื้นที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอข้างต้น มีประชาชนจำนวน 1.6 แสนคน แต่ปรากฏว่าประชาชนมารับวัคซีนเพียง 1,000 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ตนเห็นว่าในเมื่อรัฐบาลเอาเงินไปซื้อวัคซีน เพื่อมาฉีดให้กับประชาชน ตนจึงอยากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนกันเท่านั้น นี่คือนี่ที่ตนตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ ส่วนที่ใส่รูปนายอนุทินบนป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขอย้ำว่าเป้าหมาย คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

“ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ที่ติดป้ายตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้นมาก ตนขอการันตีเลยว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ถ้าตนไม่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เราประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อบอกให้เขา รู้ ซึ่งการทำป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่รู้เรื่องด้วย” น.ส.ศรินทร์ล กล่าว

เมื่อถามว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ได้มีการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ น.ส.ศรินทร์ล กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้งหรือเล่นเกมการเมือง ถ้าติดไว้กลัวไปแยงลูกตาคนอื่นก็เก็บดีกว่า

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6416345

25 พฤษภาคม 2564 07:05 น.

"ศรีนวล" ปัดหาเสียง พร้อมรื้อป้ายแล้ว หวั่นเป็นปมดราม่าทางการเมือง



เมื่อวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย กล่าวชี้แจงถึงกรณีการขึ้นป้ายเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ สันป่าตอง จอมทอง และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีรูปของตนกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กระทั่งเป็นที่วิพากษ์ว่า ตนเองทำป้ายนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ

โดยในพื้นที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอ มีประชากร 1.6 แสนคน มีประชาชนมารับวัคซีนเพียง 1,000 คน ยังไม่ถึง 1 %จึงอยากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เท่านั้น นี่คือนิสัยที่ตัวเองตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ กรณีที่ใส่รูปนายอนุทินบนป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขออภัยว่าเป้าหมาย คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

และตั้งแต่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้นมาก ถ้าตนไม่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เราประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อบอกให้เขารู้ ซึ่งการทำป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่รู้เรื่องด้วย” น.ส.ศรีนวล กล่าวและว่า

ขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ได้เอาออกไปแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้งหรือเล่นเกมการเมือง และกลัวไปแยงลูกตาคนอื่นก็เก็บดีกว่า

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/247211>

25 พฤษภาคม 2564 - 08:21 น.

รื้อแล้ว... "ศรีนวล" ล้างมือป้าย ปิดหาเสียง แก่อยากให้ ปชช. ฉีดวัคซีนกันเยอะๆ



"ศรีนวล" แจงดราม่า ติดป้ายคู่ "อนุทิน" แค้เชิญชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีน จะได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ ปิดหาเสียง ล่าสูตรป้ายออกแล้วหวั่นถูกเกมการเมืองหลังป้ายแยงตาคนอื่น

24 พ.ค.2564 น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงถึงกรณีการขึ้นป้ายเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ สันป่าตอง จอมทอง และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นรูปของตนเองกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่า ต้นทำป้ายเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่ผ่านมาในพื้นที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอข้างต้น มีประชาชนจำนวน 1.6 แสนคน แต่ปรากฏว่าประชาชนมารับวัคซีนเพียง 1,000 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ตนเห็นว่าในเมื่อรัฐบาลเอาเงินไปซื้อวัคซีน เพื่อมาฉีดให้กับประชาชน ตนจึงอยากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนกันเท่านั้น นี่คือนี่ที่ตนตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ ส่วนที่ใส่รูปนายอนุทินบนป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขอย้ำว่าเป้าหมาย คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

“ ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ที่ติดป้ายตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้นมาก ตนขอการันตีเลยว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ถ้าตนไม่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เราประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อบอกให้เขา รู้ ซึ่งการทำป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่รู้เรื่องด้วย” น.ส.ศรีนวล กล่าว

เมื่อถามว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ได้มีการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ น.ส.ศรีนวล กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้งหรือเล่นเกมการเมือง ถ้าติดไว้กลัวไปแยงลูกตาคนอื่นก็เก็บดีกว่า

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/467905>

ไม่ใช่แค่ 'ศรีนวล'! โผล่อีกเพียบ ส.ส. - สมาชิกภูมิใจไทย ขึ้นป้ายคู่ 'อนุทิน' ขวนฉีดวัคซีน



ไม่ได้มีแค่ 'ศรีนวล' โผล่อีกเพียบ ส.ส.-สมาชิก พรรคภูมิใจไทย ขึ้นป้ายคู่ 'อนุทิน' ขวนฉีดวัคซีน แต่เจ้าตัวได้ลั่น
ไม่ได้สั่ง จน 'ศรีนวล' ต้องรื้อป้ายออก

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย นำภานายอนุทิน ชาญวีรกุล รุมว.สธ. ไปขึ้นป้ายคู่ พร้อมเขียนเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม ต่อมานายอนุทิน กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตำหนินางศรีนวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง หรือเรื่องที่จะมานั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน จะเอาหน้าตนไปใช้ไปชวนคนฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องดี ซึ่งนางศรีนวลก็ได้รื้อป้ายดังกล่าวออกแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่า นอกจากนางศรีนวลแล้ว ยังมี ส.ส. และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกหลายราย มีการติดป้ายที่เป็นภาพตนเองคู่กับนายอนุทิน ในการเชิญชวนให้คนฉีดวัคซีน ซึ่งมีรูปแบบและข้อความคล้ายกัน เช่น นายอนาวิต รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขาณุการ รุมว.คมนาคม นายมณฑล โพธิ์ค้าย ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6416726

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ไม่ได้มีแค่ศรึนวล ! สรุปราม่าป้ายคนภูมิใจไทยผุดทั่ว ก่อนถูกวิจารณ์หนัก อนุทินเผยตำหนิไปแล้ว



เมื่อวันที่ 24 พ.ค. จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นางศรึนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย นำภานายอนุทิน ชาญวีรกุล รรว.สธ. ไปขึ้นป้ายคู่ พร้อมเขียนเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม

นางศรึนวล ระบุว่าทำป้ายเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพราะที่ผ่าน มาในพื้นที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอข้างต้น มีประชาชนจำนวน 1.6 แสนคน แต่ปรากฏว่าประชาชนมารับวัคซีน เพียง 1,000 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ตนเห็นว่าในเมื่อรัฐบาลเอาเงินไปซื้อวัคซีน เพื่อมาฉีดให้กับประชาชน ตนจึงอยากช่วย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เท่านั้น นี่คือนสิ่งทีตนตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ ส่วนทีใส่รูปนายอนุทินบน ป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรรว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขอย้ำว่าเป้าหมาย คือดต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

“ ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ทีติดป้ายตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้น มาก ตนขอการันตีเลยว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ถ้าตนไม่ ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไมรู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เรา ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อบอกให้เขาู้ ซึ่งการทำป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยทีนายอนุทินไมรู้เรื่องด้วย ” น.ส.ศรึนวล กล่าว

เมื่อถามว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ได้มีการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ น.ส.ศรึ นวล กล่าวว่ จนถึงตอนนี้ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้ง หรือเล่นเกมการเมือง ถ้าติดไว้กลัวไปแยงลูกตาคนอื่นก็เก็บดีกว่า

ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรรว.สาธารณสุข ได้พูดถึงกรณีดังกล่าว หลังลงพื้นที่ตรวจ ความเรียบร้อยยังสถานีกลางบางซื่อ ทีเปิดให้กลุ่มบุคลากรของกระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ว่ากรณี ป้าย ไมได้รับความคิดเห็นชอบจากตนเอง และได้ตำหนินางศรึนวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง หรือเรื่องทีจะ มานั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน เป็นเรื่องความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งได้ตำหนิไปแล้ว จะเอาหน้าตนไปใช้ไปชวน คนฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องดี คนจะมาฉีดวัคซีน เพราะรักตัวเองไม่ใช่รักนักการเมือง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ไม่อยากจะโชว์ข้อความว่าตำหนิอะไรไปบ้าง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าตำหนิแรง เพราะตนไม่เห็นด้วยและไม่ชอบเอาไปใช้หาเสียง โดยไม่ได้สั่งได้ขออนุญาต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่า นอกจากนางศรีนวลแล้ว ยังมี ส.ส. และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกหลายราย มีการติดป้ายที่เป็นภาพตนเองคู่กับนายอนุทิน ในการเชิญชวนให้คนฉีดวัคซีน ซึ่งมีรูปแบบและข้อความคล้ายกัน เช่น นายอนาวิต รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการ รมว.คมนาคม นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_428195

24 พฤษภาคม 2564 - 19:45 น.

'อนุทิน' ตำหนิ 'ศรีนวล' ทำป้ายชวนฉีดวัคซีน ลั่นไม่ได้สั่ง ไม่ใช่เรื่องจะหาเสียง



'อนุทิน' เตือน 'ศรีนวล' ตำหนิทำป้ายชวนฉีดวัคซีน ลั่นไม่ได้สั่ง-ไม่ใช่เรื่องจะหาเสียง คนจะมาฉีดวัคซีน เพราะรักตัวเองไม่ใช่รักนักการเมือง

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยยังสถานีกลางบางซื่อ ที่เปิดให้กลุ่มบุคลากรของกระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก

จากนั้นอนุทิน กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย นำภาพนายอนุทิน ไปขึ้นป้ายคู่พร้อมเขียนว่า “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย” โดยหลังป้ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม พร้อมเปรียบเทียบตัวอักษรบอกสถานที่ฉีดวัคซีนขนาดเล็กนิติน้อยจนแทบมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับชื่อและรูปภาพ

นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง และได้ตำหนินางศรีนวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง หรือเรื่องที่จะมานั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน เป็นเรื่องความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งได้ตำหนิไปแล้ว จะเอาหน้าตนไปใช้ไปชวนคนฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องดี คนจะมาฉีดวัคซีน เพราะรักตัวเองไม่ใช่รักนักการเมือง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ไม่อยากจะไขว่คว้าหาว่าตำหนิอะไรไปบ้าง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าตำหนิแรง เพราะตนไม่เห็นด้วยและไม่ชอบเอาไปใช้หาเสียง โดยไม่ได้สั่งได้ขออนุญาต

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/467881>

25 พฤษภาคม 2564 06:45 น.

"อนุทิน" เฉ่ง "ศรีนวล" เอาภาพไปขึ้นป้ายคู่ ยันไม่ได้สั่งให้ทำ



วันที่ 24 พ.ค. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยกรณีได้มีการแชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งนางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 ของพรรค ได้นำภาพนายอนุทินไปขึ้นป้ายคู่พร้อมข้อความว่า "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย" จนมีกระแสวิจารณ์ถึงความเหมาะสม พร้อมเปรียบเทียบตัวอักษรบอกสถานที่ฉีดวัคซีนขนาดเล็กจนแทบมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับชื่อและรูปภาพว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง และได้ตำหนินางศรีนวลไปแล้ว

"ผมขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ทำเป็นการทำกันเอง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง ผมได้ตำหนิไปแล้วว่าไม่ควรทำ พร้อมทั้งสั่งให้เอาป้ายออกแล้ว และขออัยว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งหาเสียง เพราะเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องของความสำคัญของการป้องกันโรค ไม่ใช่เรื่องที่เอาหน้าตัวเองไปเชิญชวน แต่คนต้องมาฉีดวัคซีนเพราะต้องรักตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน"นายอนุทินกล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/247210>

24 พ.ค. 2564

อนุทิน สั่ง "ปราศริณวล" ปลดป้ายรูปคู่ตัวน หลังคนตำหนำเรื่องฉีควัดชินมาหาเสียง



อนุทิน ชาญวืรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตำหนิ "ปราศริณวล" สั่งเอาป้ายลงตัวน หลังเอารูปไปชวนคนเชียงใหม่ฉีควัดชินจนคนตำหนิว่าหาเสียง หน้าซ้ำชื่อคนยังใหญ่กว่าสถานที่ฉีควัด

อนุทิน ชาญวืรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจความเรียบร้อยสถานีกกลางบางชื่อที่เปิดให้กลุ่มบุคลากรของกระทรวงคมนาคมฉีควัดชินโควิด 19 วันแรก ซึ่งหลังตรวจอนุทินได้กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีณวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย นำภาพอนุทิน ไปขึ้นป้ายคู่พร้อมเขียนว่า "ฉีควัดชินป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย" ซึ่งหลังป้ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม พร้อมเปรียบเทียบตัวอักษรบอกสถานที่ฉีควัดชินขนาดเล็กนิตน้อยจนแทบมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับชื่อและรูปภาพ ว่า

ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเองและได้ตำหนิศรีณวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือเรื่องที่จะมานั่งหาเสียงเรื่องฉีควัดชิน เป็นเรื่องความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งได้ตำหนิไปแล้ว จะเอาหน้าตนเองไปใช้ไปชวนคนฉีควัดชินมันไม่ใช่เรื่องดี คนจะมาฉีควัดชินเพราะรักตัวเอง ไม่ใช่รักนักการเมือง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน

อนุทินยังกล่าวอีกว่า ไม่อยากจะโชว์ข้อความว่าตำหนิอะไรไปบ้างไม้งั้นจะถือว่าตำหนิแรง เพราะตนเองไม่เห็นด้วยและไม่ชอบเอาไปใช้หาเสียงโดยไม่ได้สั่งหรือขออนุญาต

อ้างอิง :

https://www.nationtv.tv/main/content/378824648?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics

24 พฤษภาคม 2564 14:21 น.

"ปร.วิปรัฐบาล" ยันเดินทางประชุมสภาถก "ร่าง พรก. " 2 วัน "พรบ.งบฯ 65" อีก 3 วัน



วันที่ 24 พ.ค. 64 นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 27-28 พ.ค.นี้ จะพิจารณาร่างพระราชกำหนด 2 ฉบับ แบ่งเวลาฝ่ายละ 9 ชั่วโมง ส่วนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2565 เป็นไปตามกำหนดเวลาเดิมคือวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. ทุกอย่างยังต้องเดินทาง แต่ต้องหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯคงไม่มีปัญหาเนื่องจากได้มีการเตรียมห้องประชุมคณะกรรมการและสถานที่ต่างๆสำหรับผู้มาชี้แจงไว้หมดแล้ว

เมื่อถามว่าฝ่ายค้านประกาศไม่รับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ ที่ฝ่ายค้านก็มักจะอภิปรายไม่เห็นด้วย แต่รัฐบาลก็จะทำหน้าที่ในส่วนของรัฐบาล ถือเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่าย หากสงสัยประเด็นใด รัฐบาลก็ต้องชี้แจง ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและไม่มีการแอบงบประมาณ 7 แสนล้านบาทไว้ที่กองทัพ แต่เป็นความจำเป็นที่จะต้องดูแลพื้นที่ชายแดน ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนหนึ่งก็เข้ามาจากการลักลอบตามแนวชายแดน จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณไปดูแล ซึ่งมีประมาณ 200 ถึง 300 ล้านบาทไม่ใช่ 7 แสนล้านบาทตามที่มีการกล่าวอ้าง

สยามรัถ : <https://siamrath.co.th/n/247030>

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.10 น.

วิปรัฐเคาะประชุมสภาถกร่าง พรก. 2 ฉบับ – ร่าง พรบ.งบ65



วิปรัฐเคาะประชุมสภาถกร่างพรก.2ฉบับ-ร่างพรบ.งบ65

24 พฤษภาคม 2564 น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กท.พรรคพลังประชาชน ในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้เดินหน้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยจะใช้เวลา 2 วันในการพิจารณาพระราชกำหนด 2 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามา คือ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่ 09.30 น. ถึง 00.30 น. และวันที่ 28 พฤษภาคม 09.00 ถึง 14.30 โดยประมาณ แบ่งเวลาฝ่ายละ 9 ชั่วโมง โดยในส่วนของรัฐบาล รวมเวลาให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงด้วย

ส่วนวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาการอภิปราย ทั้งหมด 47 ชั่วโมง 30 นาที ประธาน 3 ชั่วโมง 30 นาที ฝ่ายรัฐบาล 22 ชั่วโมง และฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง

น.ส.พัชรินทร์ ย้ำว่าในส่วนของฝ่ายรัฐบาล เน้นย้ำการอภิปราย ด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เข้าสู่สภา และพ.ร.ก. 2 ฉบับ ซึ่งมีความสำคัญ เกี่ยวกับการปรับลดเงื่อนไขลูกหนี้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 นี้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/575275>

24 พฤษภาคม 2564 15:35 น.

"วิป 3 ฝ่าย" ชิดเส้น 47 ชม.ชำแหละ พรบ. งบฯ65 "ชลน่าน" โวแรงระดับ "น้องๆอภิปรายไม่ไว้วางใจ"



วันที่ 24 พ.ค.64 ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมวิป 3 ฝ่าย เพื่อเตรียมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้ ว่า จะใช้เวลาอภิปรายทั้งหมด 47 ชั่วโมง 30 นาที แต่แต่ละวันจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 09.00-01.00น. โดยรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายฝ่ายละ 22 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือ 3.30 ชั่วโมงเป็นของประธานที่ประชุม สำหรับแนวทางการอภิปรายนั้น จะผ่อนคลายให้สมาชิกสามารถถอดหน้ากากอนามัยในการอภิปรายได้ แต่จะต้องมาอภิปรายบริเวณโพเดียมที่สภาจัดไว้ให้ในห้องประชุม

ส่วนการฉีดวัคซีนให้ส.ส.นั้น ประธานสภาเห็นควรให้ส.ส.ฉีดวัคซีน แต่ไม่บังคับ ให้เป็นด้วยความสมัครใจ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 64 คน ลดจำนวนลงจากครั้งที่แล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ประกอบด้วยกรม.16 คน พรรคเพื่อไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคภูมิใจไทย 6 คน พรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ พรรคละ 5คน ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติและพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคละ 1คน การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี2565 ครั้งนี้จะเป็นน้องๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ด้านนายพิจารณ์ ชาวพัฒนางศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาสะท้อนในสภา โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทันสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด จะตรวจสอบงบรายจ่ายให้จัดสรรถึงประชาชนได้ดีกว่านี้

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/247062>

วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 17:21 น.

วิป 3 ฝ่ายขีดเส้น 47 ชม. 30 นาทีซ้ำแหล่งร่างบ 65 "ชลน่าน" เผยเป็นน้องๆ ซักฟอก



"ชลน่าน"เผยที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายขีดเส้น 47 ชม. 30 น. ซ้ำแหล่งร่างบ 65 ซึ่เป็นน้องๆ อภิปรายไม่ไว้วางใจ แยม "ชวน" ไม่บังคับ ส.ส.ฉีตวัคชิน

วันที่ 24 พ.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) นายพิจารณ์ เชาวพัฒน์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย แดลงภายหลังการประชุมวิป 3 ฝ่าย ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธาน ว่า ในวันที่ 17-28 พฤษภาคม เป็นการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2565 จะใช้เวลาในการอภิปราย 47 ชม. 30 นาที เริ่มตั้งแต่ 09.30-01.00 น. วันที่ 1 มิถุนายนจะเริ่มประชุม 09.00-01.00 น. วันที่ 2 มิถุนายนเริ่ม 09.00-01.00 น.

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ประธานจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที ฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) 22 ชม. และฝ่ายค้านอีก 22 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะมีการลงมติในวันที่ 2 มิถุนายน สำหรับการตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญทั้งหมด 64 คน ซึ่งมีการลดจำนวนลงจากครั้งที่แล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ส่วนการอภิปรายตามที่ศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกมาตรการมา ในการพิจารณา พ.ร.ก.ทั้ง 2 ฉบับนั้น ทางประธานได้ขอให้สมาชิกอภิปรายบริเวณที่นั่งของตนเองและใส่หน้ากากอนามัย ส่วนการพิจารณา พ.ร.บ. หากสมาชิกต้องการถอดหน้ากากอภิปรายจะจัดโพเดียมให้ ซึ่งหากอภิปรายหากเป็นเรื่องเดียวกัน ประธานได้อนุญาตให้พูดต่อกันได้ เพื่อให้ประชาชนที่ติดตามได้เข้าใจได้ง่าย

นพ.ชลน่านกล่าวว่า สำหรับการฉีตวัคชินให้ ส.ส.นั้น ประธานสภาเห็นควรให้ ส.ส.ฉีตวัคชิน แต่ไม่บังคับให้เป็นด้วยความสมัครใจ และในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 2565 ครั้งนี้ จะเป็นน้องๆ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ด้านนายพิจารณ์กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาสะท้อนในสภา โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทันสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด จะตรวจสอบงบรายจ่ายให้จัดสรรถึงประชาชนได้ดีกว่านี้

ขณะที่นายนิคมกล่าวว่า สัดส่วนการตั้ง กมธ.ทั้ง 64 คน ประกอบด้วย ครม.16 คน พรรค พท. 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคภูมิใจไทย 6 คน พรรค ก.ก.และพรรคประชาธิปัตย์ พรรคละ 5 คน ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคละ 1 คน

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/653765>

“สุทิน” หวั่นไม่ได้ฉีดวัคซีนกระทบประชุมสภา



“สุทิน” หวั่นไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะแอสตราZenecaหมดส่งผลกระทบต่อประชุมสภา หวังประธาน”ชวน” แก้ปัญหาได้

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า วานนี้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ สถาบันบำราศนราดูร ตามนัดหมาย แต่ได้รับแจ้งว่าวัคซีนแอสตราZenecaหมดและไม่รู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อใด ทำให้ตนเองยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพราะว่าเป็นคนเชื่อหมอกว่าเกณฑ์อายุของตนเองควรเป็นวัคซีนแอสตราZeneca จึงกลับบ้านเพราะไม่สบายใจที่จะฉีดยี่ห้ออื่น

ทั้งนี้เมื่อถามว่าจะกระทบต่อการประชุมสภาหรือไม่ เนื่องจากทางรัฐสภามีมาตรการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปในพื้นที่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็อาจจะมึผลกระทบต่ออยู่บ้าง เนื่องจากว่า ยังมี ส.ส. อยู่จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้นก็อยู่ที่ประธานสภา เพราะเห็นว่ามิแผนสำรองไว้และมีมาตรการอื่น สำหรับกรณี ส.ส. ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่าประธานสภาจะสามารถ แก้ปัญหาในส่วนนี้ได้เพื่อทำให้การประชุมสภาเดินทางต่อไปได้

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_110504/

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 09:52 น.

สมชัย แชะเลื่อนฉีดวัคซีน ซี้ 'บิ๊กป้อม' ควรฉีดซิโนแวค สร้างความน่าเชื่อถือประชาชน



สมชัย แชะเลื่อนฉีดวัคซีน ซี้ 'บิ๊กป้อม' ควรฉีดซิโนแวค สร้างความน่าเชื่อถือประชาชน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โปสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก [สมชัย ศรีสุทธิยากร](#) ระบุว่า

คุณหมอปลัดกระทรวง ไม่ควรพูดเพียงเพื่อให้ประชาชนสบายใจ

จากการที่ บางโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่สองออกไปอย่างไม่มีกำหนดใหม่

นพ. เกียรติภูมิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาแถลงข่าวว่า เป็นการปรับแผนการฉีดเพื่อให้สามารถฉีดแก่ประชาชนมากขึ้น โดยเลื่อนจากเดิมนัด 10 สัปดาห์ เป็น 16 สัปดาห์ และตรงกับข้อมูลวิชาการรองรับว่า ภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นได้เร็ว ทำไม่เลื่อนฉีดลงตุ๋นด้วย

โรงพยาบาลที่เลื่อน ทำไม่ ไม่บอกวันนัดใหม่ให้แน่นอน ว่าจะเป็นวันใด หากขยับจาก 10 เป็น 16 สัปดาห์จริง

อ่านเอกสารกำกับยา ของ AstraZeneca ที่ อย. ขึ้นทะเบียนยา เขียนไว้ชัดเจนว่า เข็มที่สอง ควรฉีดในระหว่าง 4-12 สัปดาห์ ยังหาไม่เจอว่าตรงไหนเขียนไว้ว่า 16 สัปดาห์

รวมว่า คุณไม่รู้เรื่องแล้ว ปลัดยังเหมือน ๆ กันด้วย ประชาชนจะฟังใคร

#ทีมคนพร้อมฉีด

ถัดมา ได้โพสต์ข้อความอีกว่า

อาการประสาธ ของไทย เริ่มปรากฏ

ตื่นเข้ามา ต้อง กด แอป หมอพร้อม เพื่อดูว่า ที่นัดไว้ จะถูกเลื่อนไหม

พวกนัดต้นเดือน มิ.ย. จะตื่นตื่นกว่า นัดไกลออกไป ว่าพอถึงเวลาถ้าเขาบอกว่า ไม่มี AstraZeneca ฉีด Sinovac ได้ จะฉีดดีไหม

ยิ่งพวกอายุเกิน 60 ปี หรือ มีโรคประจำตัว 7 อย่าง นัดฉีด AstraZeneca พอถึงว่า คุณหมอบอกว่า มีผลวิจัยบอกว่า Sinovac ฉีดได้ ไม่ตาย ฉีด ๆ ไปเหอะ เพื่อชาติ เราจะเอาอย่างไรดี

ทางที่ดี ลุงป้อม ฉีด Sinovac ให้ดูเป็นตัวอย่าง คนไทยจะได้คลายกังวล

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2740973

กรุงเทพมหานคร

25 พฤษภาคม 2564

'ธรรมนัส' จัดแผนเหยียบเรือสองแคม ดัน 'จักรทิพย์ - อัครวิน' ยึดผู้ว่าฯ กทม.



“ธรรมนัส” คงประเมินแล้วว่า การเลือกยุทธศาสตร์เหยียบเรือสองแคม คือช่วยทั้ง “จักรทิพย์” และ “อัครวิน” ไม่ว่าใครเข้าป้ายเป็นผู้ว่าฯ กทม. ตัวเองก็มีแต่ได้กับได้

เหตุเกิดที่คลองเตยอีกครั้ง เมื่อ ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” ตั้งโต๊ะแถลงรายสัปดาห์ ขุดความไม่ชอบมาพากลในพื้นที่การระบาดโควิด-19 คลัสเตอร์สำคัญของเมืองหลวง ว่ามีการ “ขายบัตรคิว” ฉีดวัคซีนโควิดให้คนรวย ใบละ 3,000 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดปัญหา ตามที่ ส.ส.เจ้าของพื้นที่ “กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา” ส.ส.กทม. พลังประชารัฐ เคยออกมาแฉว่ามีขาใหญ่ กักบัตรคิว แจกเฉพาะคนในเครือข่ายของตัวเอง จนเกิดข้อสงสัยว่า ทั้งสองเหตุการณ์มีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่คลองเตย เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในสนามการเมือง ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนแออัด ที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก และหากแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้ง ย่อมมีผลชี้ขาดอย่างมีนัยสำคัญ เห็นได้จากหลายพรรคการเมืองระดมลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในเขตคลองเตยไม่เว้นแต่ละวัน

“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ จากพลังประชารัฐ ที่ถือธงคุมทัพเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หลังรับบัญชา “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สนับสนุน “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” เต็มสูบ

“ธรรมนัส” จึงส่ง เสธทิ “หิมालย์ ผิวพรรณ” อดีตนายทหารชื่อดังเมื่อหลายปีก่อน ในคดีรีออร์เปียร์ ลงไปช่วย “จักรทิพย์” ทำพื้นที่ คอยดูเรื่องทิศทางการประชาสัมพันธ์ ว่ากันว่า กลยุทธ์หนึ่ง คือใช้พลังชุด เอาอำนาจรัฐกดดันบรรดา ส.ก.ที่กุมคะแนนเสียง ให้มาเป็นหัวคะแนนตัวเอง

ขณะเดียวกัน “ธรรมนัส” ก็ยังเลือกแทงหวย ฝั่ง “พล.ต.อ.อัครวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน ที่หมายตาลงเลือกตั้งในสนามนี้ด้วยอีกคน มีการส่งรองผู้ว่าฯ ที่เป็นคนสายตรงของตัวเอง เร่งทำพื้นที่ พร้อมๆ กับเร่งสร้างผลงานแก้การระบาดโควิดให้เข้าตาคนกรุงเทพฯ โดย “ธรรมนัส” ได้ผลักดันคนใกล้ชิด อย่าง “สุขชัย พงษ์เพียรชอบ” หรือ “ต่าย คลองเตย” ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ อัครวิน เมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมปูทางลงสมัคร ส.ก. เขตคลองเตย น่าสนใจว่าจะเป็น การตอบโคงยุทธกิจบางอย่างของ “ธรรมนัส” ในพื้นที่ด้วยหรือไม่

“ธรรมนัส” คงประเมินแล้วว่า การเลือกยุทธศาสตร์เหยียบเรือสองแคม คือช่วยทั้ง “จักรทิพย์” และ “อัศวิน” ไม่ว่าใครเข้าป้ายเป็นผู้ว่าฯ กทม. ตัวเองก็มีแต่ได้กับได้

อีกอย่าง “ธรรมนัส” อาจได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างมาว่า ความเป็นไปได้ที่ “พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม และ “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รมว.มหาดไทย ไม่สนับสนุน “จักรทิพย์” เหมือนกับ “พล.อ.ประวิตร” จึงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด ไม่ยอมตกขบวน

ดังนั้น การปล่อยให้ “อัศวิน” และ “จักรทิพย์” ทำหั่นกันเอง โดยที่ตัวเองให้การสนับสนุนทั้งคู่แน่นอนว่า คงได้เห็นทั้งคนสมหวังและผิดหวัง ส่วน “ธรรมนัส” มีแต่วินกับวิน ไม่ว่าใครชนะ ก็ถือว่าตัวเองชนะไปด้วยเพราะทุ่มสรรพกำลังลงไปช่วย จนอาจได้โควตาองผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็นคนของตัวเองไปเชยชม และอะไรต่อมิอะไร อาจตามมาอีกมากมาย เป็นการตอบแทน

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939932>

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ศึกชิงผู้ว่าฯ บลึฟฟ์แหกทิ้งบอบม์



ศึกชิงผู้ว่าฯ บลึฟฟ์แหกทิ้งบอบม์

ประชาธิปไตยทางตรง ว่าด้วยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นโหดสุดท้าย “ชิงผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร” อยู่ระหว่างพักเบรก แม้จะถูกคั่นรายการโดย “โควิด-19” รอบที่ 3 แต่ปีกกลองกลับเข็ดฉิ่งรุนแรง สัปดาห์ที่แล้ว มีปมหัวร้อนปนดราม่า เกทับบลึฟฟ์แหก ส่งกล่องระเบิดทิ้งบอบม์กันตูมๆ ล่อกันนั้วระหว่าง “สองพี่น้อง” แห่งยุทธจักรสีกาภิเษก

มุนน้ำเงิน “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้น้องฝ่ายหนึ่ง กับมุนแดง “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ที่ รักษาการผู้ว่าฯ กทม. ที่หัสเดิมดูประหนึ่งว่า “โลกทั้งใบเป็นของแป๊ะคนเดียว”

“พล.ต.อ.จักรทิพย์” ทำท่าจะได้รับฉันทานุมัติให้เป็นตัวยืนในศึกชิงผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครเพียงหนึ่งเดียว “บี กวิน” ต้องปฏิบัติตามไฟต์บังคับ ทำหน้าที่กองหนุน

โดย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” บิ๊กบราเธอร์บูรพาพยัคฆ์ รองนายกฯ หัวหน้าพรรค พปชร. “เจ้าป่า” ทำหน้าที่คบไฟส่องทาง อุ้มกระเตง เคาะให้เป็นตัวแทนลงชิงชัย เคลียร์ทุกหน้าเสือกกับพี่น้อง 2 ป. ทั้ง ป.ป็อก คลองหลอด และโดยเฉพาะ “ป.ประยุทธ์” ดังนั้น พลันที่ “ป.แป๊ะ” เกษียณอายุราชการออกจากกรมปทุมวัน เปิดปูปิตติบับ รวดเร็ว ดุจฮีตธาชี ลงมือหาเสียงโดยพลัน ก้าวแรกเช่าหรือยืมใช้ “อาคารปานศรี” อันเป็นที่ทำการพรรคเก่า พปชร.ถนนรัชดาภิเษก เป็นศูนย์บัญชาการรบ พร้อมขึ้นคัตเอาต์ด้วยสโลแกน “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมสร้าง สะอาด ปลอดภัย แก้ปัญหาฉับไว”

คอกการเมืองพากันไฟท์กันว่า ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม.ปลายปี 2564 น่าจะเป็นรายการดวลเดือดกันระหว่าง “พล.ต.อ.จักรทิพย์” ที่โยมอุปถัมภ์มากทุกวงการ จะลงสมัครในนามอิสระ มี พปชร.เจ้าของฟาร์ม ส.ส.กทม. 18 ที่นั่ง เป็นกำแพงชิงคำกับ “ซัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ที่อ่านทิศทางลมครบวงจรแล้ว จะปลีกวิเวกลงในนามอิสระ อีหรรอบเดียวกัน

ว่ากันตามชื่อชั้นแล้ว เก้าอี้เบอร์หนึ่งเสาชิงช้า ถูกผูกขาดด้วยมือประชาธิปไตยมายาวนาน หลายตัวเสือ แต่มือชนะเลือกตั้งรับมรดกทอดกันมาตั้งแต่ยุค “อภิรักษ์ โกษะโยธิน” ต่อเนื่องมาถึง “คุณชายหมู-ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” อีก 2 สมัย จึงเป็นพรรคขวัญใจคนกรุง รสแท้ แม่ทำขนานแท้

แต่เลือกตั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ประชาธิปัตย์เจ้าสังเวียน เสียรั้งวัดแพ้วาราบ กินไข่ใน กทม. ถูก พปชร.-เพื่อไทย-อนาคตใหม่ เฉลี่ยกันยึดหัวหาดเรียบวุธ

ศึกเลือกตั้ง กทม. แชมป์เก่าทำท่าจะเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้ว รดน้ำไปก็เสียประโยชน์เปล่า ไม่มีเคำกลางว่าจะกลับมายึดฐานที่มั่นเก่ากลับคืนได้

ผลสำรวจจากโพลทุกสำนัก สสำรวจที่รอบต่อที่รอบ ท่านจะเลือกใครมาทำหน้าที่เจ้าเมือง ปรากฏว่า “คนกรุง” เหมินขวัญใจคนเดิม มีแต่ชื่อ “ซัชชาติ” กับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์” เกาะอันดับอยู่แถวต้นๆ มีชื่อเบียดแทรกติดโพลล์ขึ้นมาบ้าง อาทิ “รสนา โตสิตระกูล” อดีต ส.ว.เลือกตั้งแชมป์เก่า กทม.ปี 2551 ก่อนหน้านั้นก็มี “ทยา ทีปสุวรรณ” แกนนำ กปปส.เก่า ภริยา “ณัฐพล ทีปสุวรรณ” อดีตรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ร่วมวงโพลล์ แต่หลังโดนของหลุดออกจากโพล ชื่อก็หายไปเลย

มีการสำรวจตรวจแวงทั้งพรรคและตัวบุคคล นอกจากนามข้างต้นแล้ว ที่จะเป็นตัวแปรก็มี “พรรคก้าวไกล” หรือ “อนาคตใหม่” เดิมกับ “ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” ที่ตามข่าวลือว่า ตอนแรกจะสวมปลอกแขนลงประชาธิปไตย แต่ตอนหลังกำลังตัดสินใจเลือกสังกัดใหม่ หรือไม่ก็ลงอิสระอีกราย

เมื่อไฟกัศรครบทุกองคาพยพ ณ ขณะนี้ ผู้สันตทัศน์พึงตรงกันว่า คู่ชิงตำแหน่ง กทม. น่าจะเบียดแทรกกันระหว่าง “ซัชชาติ สิทธิพันธุ์” กับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ที่ประกาศเจตนารมณ์ทำกิจกรรมชัดเจนกว่าใครเพื่อน

แต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว “บิ๊กแป๊ะ” ซึ่งคิดสระตะว่า ตัวเองเป็นลูกสมภาร หลานเจ้าวัด กลับต้องอึ้งกิมกี เมื่อจู่ๆ “พีวีน” แสดงอาการกลับลำ ด้วยการส่งซิกให้สัญญาจะลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร สะท้อนผ่านการขึ้นป้ายพริบทุกมุมเมือง หลายกรมหลายวาระ โดยใช้เงื่อนไขโควิด-19 ระลอกที่ 3 เป็นกลไกไอ้ตัวตุ๊กกระแสนิยม อาทิ

“สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” ตามมาตรการแก้ไขการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-ชุมชนคลองเตย ระบุชื่อผู้กำนำล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี โดย “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯ กทม. ตลอดถึงป้ายนักเรียนปลอดภัย ใช้ชีวิตใหม่ นิวนอร์มอล โรงเรียนสังกัด กทม.คัดกรองพร้อม เป็นต้น

“บิ๊กแป๊ะ” อ่านหนังสือออก หยั่งทางลมถูกว่า พล.ต.อ.อัศวินต้องลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ชัวร์ป๊าบ เพราะหลังจาก “โควิด-19” โจมตีไทยรอบที่ 3 ทุกคนต้องกบดานอยู่ในที่ตั้ง มีแต่ “บิ๊กวีน” เล่นกับกระแสอยู่ได้คนเดียว แฉมได้ห้อยโหน เกาะเอา “บิ๊กตู” ติดต่อกันเป็นแรมเดือน เรตติ้งเลยก้าวกระโดด

“ฝนจะตก ชีจะแตก พระจะสึก คนจะเล่นการเมือง” เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ อันไม่อยู่ “พล.ต.อ.อัศวิน” ชั่วโม่งนี้มี 3 องค์ปัจจัยสำคัญ “ข้อที่ 1” กระสุนดินดำ “เพียบ” กับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ อยู่บนกองเงินกองทอง “ข้อที่ 2” มีผู้สนับสนุนใหญ่คือ “พล.อ.ประยุทธ์” และ “ข้อที่ 3” กระแสนิยมดีวันดีคืน หลังโควิด-19 ระลอก 3 แพร่ระบาด

เมื่อทุกอย่างพร้อม จึงเกิดความ “อยาก” คืออยากจะเป็นผู้ว่าฯ กทม.อีกสมัย เมื่ออยาก ต้องมีการแสวงหา เลยทำให้ลิ้มทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก อยากทำในสิ่งตัวเองอยากทำ จึงเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท มีแนวโน้มสูงยิ่งว่า “พล.ต.อ.อัศวิน” กับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์” พี่น้องร่วมสาบานจากกรมปทุมวัน ความเป็นกัลยาณมิตรขาดสะบั้น ถอดเสื้อคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว

ศึกเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯ กทม. กลายเป็นสองขั้ว-สี่เส้า ข้างหนึ่ง “ซัชชาติ สิทธิพันธุ์” กับ “ก้าวไกล” อีกฟากหนึ่ง “พล.ต.อ.จักรทิพย์” กับ “พล.ต.อ.อัศวิน” ส่วนใครจะเป็น “ตายู” ขึ้นกับพี่น้องชาว กทม.ชี้ขาด

ศึกน้องแป๊ะ-พีวีน เป็น “สงครามตัวแทน” ชักน้ำเข้าลึก บานปลายขยายตัว เกิดรอยร้าวกันอีกรอบระหว่าง “พีป้อม” กับ “น้องตู” อาจจะหนักพอๆ กับโควิด-19 รอบที่ 3 คือ “ใหญ่หลวงเกินคำบรรยาย”

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_426715



24 พฤษภาคม 2564 - 15:45 น.

ภูมิใจ "หนู" ประชาชนยวมวัคซีน



ดาวิเศษเห็นนะ "ป้ายชวณฉัดวัคซีน" มีภาพ ส.ส. คู่ "เสี่ยหนู" แถมแจกประกันโควิดแก่ อสม.

สืบเนื่องจากกรณี ชงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โปสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu เกี่ยวกับภาพป้ายโฆษณาของพรรคภูมิใจไทย ระบุข้อความว่า "ฉัดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย" พร้อมภาพ อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กับ ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย



“ตัวอักษรบอกสถานที่ฉัดวัคซีนขนาดนิดน้อยจนแทบมองไม่เห็น ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบเพื่อเตรียมการฉัดวัคซีน มีอะไรบ้างหนอ ถ้าชาวบ้านร้านตลาดสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไร เฮ้อ...อ้อ! วัคซีนนี้ป้าศรีนวลออกสตางค์ซื้อมาใช้ใหม่ครับ ผมเข้าใจดีว่าป้ายนี้เป็นป้ายของพรรคการเมืองจัดทำขึ้น ก็เลยอยากจะถามต่อไปว่าความเหมาะสมความควรของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ใด และถูกต้องกับเทศกาลความทุกข์ยากของบ้านเมืองเพียงใด หรือไม่”

เช้าวันที่ 24 พ.ค.2564 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีสาธารณสุข พร้อมกับศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ นักข่าวจึงประเด็นนี้ไปสอบถาม หัวหน้าพรรคทันที



“เสียหนุ” ชี้แจงว่า ป้ายโฆษณาเชิญชวนไปฉีดวัคซีนที่วันนี้ ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากเขา และย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นการเมือง จับน้ำเสียงของเสียหนุ ดูเหมือนจะโกรธถูกพรรคที่ทำแบบนั้น อย่างไรก็ตาม กรณีป้ายโฆษณาผลงานของ ส.ส.บ้านเรา ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก

ศรินทร์ลาเจ้าเก่า

ศรินทร์ลา บุญลือ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ที่ย้ายจากพรรคอนาคตใหม่ มาสังกัดพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากอุดมการณ์ไม่ตรงกับแกนนำพรรค เธอมักถูกจ้องโจมตีจากกองเชียร์สีส้ม

ส่องเฟซบุ๊กของ ส.ส.ศรินทร์ลา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 เธอโพสต์ว่า “วันนี้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 .. ในการฉีดวัคซีนไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าหากเราเตรียมตัวมาดี พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ อยากรู้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านไว้ใจ และร่วมมือกันฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง และคนใกล้ชิด เพื่อให้ชีวิตเรากลับคืนมาเหมือนเดิมเจ้า”



พร้อมกันนั้น ศรินทร์ลาได้ลงภาพที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม และภาพเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่มีภาพตัวเธอคู่กับอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข

จริงๆ แล้ว ไม่ได้มีแค่ ส.ส.ศรินทร์ลา อย่าง อนาวิน รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 ได้โพสต์เฟซบุ๊กลงภาพคู่กับอนุทิน เชิญชวนคนไปฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต 9 พรรคภูมิใจไทย

ส.ส.ไช่ดำ ภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 สายตรงของเจ้เปี้ยะ ได้โพสต์ภาพตัวเธอคู่กับอนุทิน และข้อความเดียวกันกับ ส.ส.ศรินทร์ลา

หากพิจารณาจากการทำเอกสารแผ่นพับแล้ว เป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทย จงใจจะให้ ส.ส.ทุกคน ลงภาพคู่อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะแม่ทัพด้านสาธารณสุข



ประกันโควิด

ไม่เพียงแต่ป้ายเชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเท่านั้น ส.ส. และทีมงานพรรคภูมิใจไทย ยังสนับสนุนการทำงานของ อสม. ในฐานะนักรบแนวหน้าสู้โควิด

ยกตัวอย่าง “เจี๊รวาย” สุขสมรวาย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม (ศักดิ์สยาม ชิดชอบ) พร้อมด้วยทีมงาน อบจ.อำนาจเจริญ กลุ่มภูมิใจไทยอำนาจ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและรับมอบเอกสารการทำประกันภัยโควิด-19 ให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

แม้ จ.อำนาจเจริญ จะไม่มี ส.ส.ค่ายภูมิใจไทย แต่นายก อบจ.อำนาจเจริญ และนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ก็เป็นของกลุ่มภูมิใจไทยอำนาจ การเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า “ศักดิ์สยาม” มั่นใจว่า ได้ 2 ที่นั่งแน่นอน จึงทุ่มสรรพกำลังลงพื้นที่อำนาจเจริญเต็มที่



จักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 7 ก็มอบเอกสารประกันภัยโควิด-19 ให้แก่ อสม. เหมือน ภูมิศิษฐ์ คงมี ส.ส.พัทลุง และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อีกหลายจังหวัด

สรุปว่า ช่วงโควิดระบอบรอบนี้ พรรคภูมิใจไทย มีนโยบายให้ ส.ส. หรืออดีตผู้สมัคร ส.ส.รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน และมอบประกันภัยโควิด-19 ให้ อสม.

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/467846>

25 พฤษภาคม 2564 00:10 น.

ศึกสองทาง ตีชนาบ "บิ๊กตุ๋" !?



ยิ่งใกล้วันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร มากเท่าใด ดูเหมือนว่า บรรยากาศการเมืองทั้งในและนอกสภา ยิ่งคึกคัก มากเท่านั้น !

โดยเฉพาะในปีของ "พรรคฝ่ายค้าน" ที่รอให้เวทีสภา เปิดขึ้น การชำแหละรัฐบาล ทั้งในเรื่องการเมืองควบคู่ กับการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการ แทบทุกทางของรัฐบาลจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ใน บทบาทของ "ฝ่ายนิติบัญญัติ" ทำหน้าที่ตรวจสอบ "ฝ่ายบริหาร"

ยิ่งในขณะนี้ ยิ่งถือว่าเป็นโอกาสทอง ที่ "ฝ่ายค้าน" จะต้องบริหารจัดการเวทีทั้งในและนอกสภา เพื่อช่วงชิงทุกความได้เปรียบ เหนือรัฐบาลที่มี "บิ๊กตุ๋" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม นั่งอยู่หัวโต๊ะ ให้ได้มากที่สุด

"นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว" ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้าน ออกมาวางแผนการเล่นแล้วว่า จากการประชุมวิป3ฝ่าย ได้ข้อสรุปแล้วว่า การประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้จะใช้เวลาอภิปรายทั้งหมด 47 ชั่วโมง 30 นาที โดยฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปราย ฝ่ายละ 22 ชั่วโมง

แต่ที่น่าสนใจ นพ.ชลน่าน บอกเลยว่าการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 รอบนี้ เปรียบเหมือน "น้องๆ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ" เลยทีเดียว

ซึ่งแน่นอนว่านี่คือ "โอกาสเปิด" สำหรับ ฝ่ายค้านที่จะได้ใช้เวทีสภา เพื่อชำแหละรัฐบาลทั้งในเรื่องของการ จัดสรรเม็ดเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 พ่วงไปกับการโจมตีการบริหารจัดการที่ล้มเหลว ผิดพลาดในการรับมือกับ ไวรัสโควิด -19 จนทำให้ประเทศไทย ต้องถูกไวรัสโควิด โจมตีเป็นระลอกที่ 3 นับตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้

อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนั้น อาจไม่ได้ถูก "จำกัดวง" เอาไว้เฉพาะที่ สักเวียสนภา ผู้แทนราษฎร ในวาระการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 เท่านั้น !

เมื่อฝ่ายค้านประเมินแล้วพบว่า เวลานี้รัฐบาลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แม้จะยังไม่ถึงขั้น "ล้ม" แต่ก็ "ชวนเซ" เต็มที่ ดังนั้นการเปิดเวที "นอกสภาฯ" เพื่อตีขนาบไปกับ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ในสภา จากบรรดา "กุนซื่อ" นอกสังเวียน จากแต่ละพรรค จึงเริ่มปรากฏขึ้นอย่างให้เห็น

การเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยไม่ทน นำหน้าโดย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ที่วันนี้มาจับมือกับ บรรดาแนวร่วม เดินสายจีให้ "พรรคประชาธิปัตย์ -พรรคภูมิใจไทย" ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เพื่อโดดเดี่ยว "พรรคพลังประชารัฐ"

ทั้งการที่ "ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล" อดีตขุนคลัง ในรัฐบาลนายอภิรักษ์เกียรติ ชินวัตร พร้อมด้วย คณะกลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ไปร้องให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเพิกถอน มติครม. ให้ออกพ.ร.ก. กู้เงิน 7 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบอบระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ่วงด้วยให้เพิกถอนมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เนื่องจากเห็นว่า พ.ร.ก.ให้กู้เงินฉบับดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และยังผิดวินัยการเงิน การคลังอีกด้วย เท่ากับว่าเวลานี้ ร่าง พ.ร.ก. กู้เงิน 7 แสนล้านบาทของ รัฐบาล กำลังถูกเบรคหรือไม่

ยังไม่รวมถึงการวางคิว วาง "กुरुเศรษฐกิจ" โดยพรรคเพื่อไทย ซึ่งลั่นแล้วแต่เคยเป็น อดีตรัฐมนตรีกระทรวง ด้านเศรษฐกิจ เตรียมฆ่าแหล่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 กันที่นอกสภาฯ และที่ขาดไม่ได้ คือการจับตาความเคลื่อนไหว จาก "แกนนำคณะก้าวหน้า" ที่มี "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เป็นหัวหอก จะเปิดเวทีไลฟ์สด เขยาร์ัฐบาลผ่านโลก โซเชียล ไปพร้อมๆกับ "ลูกพรรคก้าวไกล" กำลังเปิดเกมถล่มรัฐบาลกันในสภาฯ

สถานการณ์เช่นนี้ จึงดูเหมือนว่า พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล กำลังรับมือกับ ศึกลงทางที่ตีขนาบข้าง ในเวลาเดียวกัน เสมือนช่วยกัน "ขยายแผล" เมื่อรัฐบาลกำลัง "เหนื่อยล้า" เต็มที่ !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/247154>

เตลิทิวส์

อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น.

วัคซีนเกมทักเหลี่ยมพรคร่วมรบ

ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยเรื่องแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ความจริงตามสถานการณ์ “ไวรัสสมรณะ” ทำคนไทยยิ่งเพิ่มอาการผวากับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน จากทั้งคลัสเตอร์เรือนจำ คลัสเตอร์ตลาด และล่าสุดคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง จนเกิดปรากฏการณ์คนแย่งกันฉีดวัคซีน เพื่อความอยู่รอดจากโรคระบาด



ทว่าความจริงที่แฝงอยู่ หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ารัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีวัคซีนอยู่ “ในมือ” จริง ณ วันนี้ก็ยี่ห้อ ก็ได้คำตอบว่า รัฐบาลมีวัคซีนในมือแค่ยี่ห้อ “ซิโนแวค” ที่ส่งมาจากประเทศจีนทั้งในลอตของการจัดซื้อและลอตการบริจาค รวม และยี่ห้อ “แอสตราเซนเนกา” ที่มาจากต่างประเทศทยอยฉีดให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.)บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นใช่หรือไม่

จนกระทั่งล่าสุดมีแผนฉีดวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” 36 ล้านโดส ออกมาจากที่ประชุมศบค. เริ่มเดือน มิ.ย. 6.3 ล้านโดส เดือนก.ค.-พ.ย.เดือนละ 10 ล้านโดส และเดือนธ.ค. 5 ล้านโดส กระจายไปยัง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และจังหวัดภูเก็ต เดือนมิ.ย. เนื่องจากเตรียมแผนเปิดการท่องเที่ยว รวมถึงจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในเดือนก.ค. 17 จังหวัด และกระจายไปอีก 55 จังหวัดที่เหลือในประเทศไทยสำหรับ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ออกมาชี้แจงว่า “ต้องเข้าใจว่า เรื่องวัคซีนมีความซับซ้อน ทั้งผู้ผลิตและรัฐบาลต้องเข้าใจร่วมกันว่าวัคซีนนั้น ใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน วัคซีนเกิดขึ้นมาจากการศึกษาทดลองอย่างเร่งรีบ และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อรับทราบเงื่อนไขตรงนี้ จึงจะมาพูดคุยกันเรื่องราคา และการจัดส่ง ทั้ง 2 ฝ่ายจะหาความต้องการระหว่างกัน เมื่อตกลงกันได้ จึงจะนำมาซึ่งการจัดซื้อจัดหาต่อไป”

แน่นอนว่าเมื่อหมดตราฆ่าแล้ววัคซีน รัฐบาลออกมารณรงค์ให้ประชาชนฉีด กลายเป็นเกิดตราฆ่าคนแย่งกันฉีด คนลงทะเบียนยังไม่ได้ฉีด แต่คนไม่ลงทะเบียนดันได้ฉีดก่อน ในภาวะวัคซีนยังมีไม่พอกับจำนวนประชาชน โดยเฉพาะในโซนแดงเข้ม อย่าง”กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี” บวกกับสภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ยังไปกันคนละทิศคนละทาง ชัดๆกันเองหัวทิ่ม จนเสียหน้าเสียฟอร์ม สะท้อนอารมณ์ประชานเกมการเมืองบนความเป็นความตาย

แต่ตามสภาพการณ์การแก้ปัญหาโควิดล้มเหลว ก็สอบตกกันทั้งรัฐบาล ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ทางรอดคราวนี้ คงต้องลุ้นกันหนัก เพราะจากสภาพการบริหารจัดการที่สะเปะสะปะ กับการตั้งเป้าประกาศจะฉีดวัคซีนให้ประชาชน 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย 65 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะทำได้หรือไม่ เพราะตอนนี้กลบตรามา คนไม่ไปฉีดวัคซีน กลายเป็นวัคซีนไม่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งท่ามกลางความสับสนอลหม่าน มันก็ยังไม่ชัวร์จะเอาอยู่ได้แค่ไหน

สภาวะที่ล่อแหลม คลื่นการเมืองคอยแทรกการบริหารจัดการโควิดให้สะอาด ซื้ดหักเหลี่ยมเดือนคม ซิงคะแนนนิยมกันในรัฐบาลมีให้เห็นอยู่ตลอด ท่ามกลางจังหวะเข้าทางของฝ่ายค้านใช้โอกาสเร่งเครื่องเข้าขยี้ตอกย้ำให้เห็นถึงจุดด้อยของ “บิ๊กตุ๋” ในการบริหารที่ล้มเหลว นำร่องความรู้สึกของประชาชน ปูพรมก่อนถล่มใหญ่ในศึกอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

นาที่นี้จึงเป็นโจทย์สาหัสที่ “ผู้นำประเทศ” ต้องกอบกู้ความเชื่อมั่น เร่งจัดหาวัคซีน และฉีดวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการประชาชนตามที่โฆษณาเอาไว้แล้กับกับการไปต่อให้นานที่สุด เพราะในห้วงวิกฤติแตกแยก สังคมอารมณ์เปราะบาง มีสิทธิโศกนระชากรเข้ามุ่มอับทางการเมือง ตามอาการขัดแย้งขัดขาในพรรคร่วมรัฐบาลได้ง่าย....

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/845438>

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 09:02 น.

ปมปัญหาโควิด ถึง ‘วัคซีน’ ปมขาดความเชื่อมั่น ไร้วางใจ



ปมปัญหาโควิด ถึง ‘วัคซีน’ ปมขาดความเชื่อมั่น ไร้วางใจ

ทำไมพระราชกำหนดเงินกู้ 7 แสนล้านบาทที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของครม. จึงกลายเป็นประเด็น จึงกลายเป็นปัญหา กระทั่งต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ทั้งๆที่เงินจำนวน 7 แสนล้านบาทนี้แสดงเป้าหมายว่าต้องการนำมาบริหารจัดการต่อปัญหา ‘โควิด’ และ ‘ผลสะท้อน’ คำตอบมิได้มาจากข้อกฎหมายด้านเดียว หากปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง 1 มาจากผลงานจากพระราชกำหนดเงินกู้ฉบับก่อนจำนวน 1.1 ล้านล้านบาท

ทั้งในด้านการบริหารจัดการเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือแผนงานที่ผ่านมามีได้ สร้างความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะมองในด้านของ ‘วัคซีน’ ไม่ว่าจะมองในด้านของการช่วยเหลือและเยียวยานอกเหนือไปจากกู้แล้วนำมาแจก ในที่สุดแล้วก็รวมศูนย์ไปยังปมแห่งความเชื่อมั่น ไร้วางใจ

นั่นก็คือ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมอย่างเพียงพอ ความไม่น่าเชื่อถือประการแรกสัมผัสได้จากรัฐธรรมนูญแห่งการแพร่ระบาดจากเดือนมีนาคม 2563 จากเดือนธันวาคม 2563 และจากเดือนเมษายน 2564 ล้วนมีรากฐานมาจากจุดเดียวกัน นั่นก็คือ ความหเลหลวมจากกลไกแห่งอำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็น สนามมวย ไม่ว่าจะเป็นทัศนสถาน ความไม่น่าเชื่อถือประการต่อมาก็คือ รัฐบาลไม่ว่าจะมองผ่าน ศูนย์อำนวยการบริหารโควิด ไม่ว่าจะมองผ่านกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีแผนการจัดหา ‘วัคซีน’ ที่รอบคอบและสายตายาวไกลเพียงพอ นั่นก็คือ เริ่มจากแผนอย่างที่เราเรียกกันอย่างกว้างขวางว่า ‘แทงม้าตัวเดียว’ ฝากความหวังไว้กับ ‘วัคซีน’ เพียงไม่กี่ยี่ห้อ แม้จะเปิดปัญหาในเดือนเมษายน 2564 ก็มิได้สำนึกตระหนัก

อุณหภูมิต่างสังคมที่ก่อตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมจึงเป็นความรู้สึกร่วมที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความไร้วางใจ ไม่เพียงแต่ต่อวัคซีนยี่ห้อ หากที่สำคัญคือต่อรัฐบาล ไม่ว่าจะขยับในเรื่องใดก็ประสบกับการต่อต้าน แข็งขัน ไม่ให้ความร่วมมือแม้ว่าจะหวาดกลัวต่อโควิดเป็นอย่างสูงก็ตาม ในที่สุด แม้กระทั่งจะกู้เงินแล้วนำมาแจกก็กลายเป็นปัญหา

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2740943

24 พ.ค. 2564 02:03

วัคซีนความหวัง “ลุงตุ๋” ปูพรมฉีด มิ.ย.หมอบพร้อม !?

จากการรายงานสถานการณ์ประจำวัน ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 23 พ.ค. 64 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 3,382 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,992 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 460 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 129,500 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 17 คน ยอดสะสม 776 คน

ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยสะสมดังกล่าว มากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในจีน ซึ่งล่าสุดอยู่ 90,954 ราย ซึ่งจีนอยู่ในอันดับที่ 98 ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 90 ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 23 พ.ค. 64 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 100,637 ราย เสียชีวิตสะสม 682 คน

จากตัวเลขดังกล่าว ทำให้มองเห็นชัดเจนว่าการระบาดในประเทศไทยจัดว่า “รุนแรง” และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อ “กลายพันธุ์” ใหม่ ๆ เช่น สายพันธุ์ “อินเดีย” สายพันธุ์ “อังกฤษ” และล่าสุดก็พบไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ “แอฟริกาใต้” และไม่แน่ว่าในอนาคต อาจจะได้รับรู้ว่าไวรัสกลายพันธุ์ “สายพันธุ์ไทย” แพร่กระจายออกไปทั่วโลกบ้างก็ได้ หากไม่สามารถระงับการระบาดในลักษณะ “ระบาดเป็นกลุ่ม” หรือ “คลัสเตอร์” แบบที่แพร่กระจายในทั่วประเทศเวลานี้

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ประจำวันเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ แม้ในภาพรวมจะเป็นแบบ “ทรงตัว” คือ ระดับ “สอง-สามพันคน” ต่อวัน และเมื่อพิจารณาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในเรือนจำ และที่ต้องขังทั่วประเทศที่ดูจากแนวโน้มแล้วจากเดิมที่มีการระบาดรุนแรง แต่ล่าสุด น่าจะเริ่มควบคุมได้แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่จำกัด หากสามารถคัดกรอง กักโรคได้เข้มงวด โอกาสระบาดก็น้อย และเชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้า น่าจะผ่านไปได้ เมื่อได้เห็นตัวเลขรายงานออกมาในทางบวก

อย่างไรก็ดี ที่น่าเป็นห่วงกว่า ก็คือ การระบาดในภายนอกที่มีลักษณะเป็น “คลัสเตอร์” ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วไปหมด ส่วนใหญ่จะเป็นการระบาดในชุมชน ใน “แคมป์คนงาน” รวมไปถึงตามโรงงานหลายแห่ง ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พร้อมกันเป็นหลักร้อย หรือหลักพันคน อย่างเช่นที่ โรงงานแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี และอีกหลายแห่งในหลายจังหวัด

ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ก็ยังไม่อาจควบคุมการระบาดได้ แม้ว่าจะเป็นแบบ “ทรงตัว” แต่เมื่อตัวเลขยังเป็นหลักพันคนอยู่แบบนี้ต่อเนื่องกัน มันก็น่าเป็นห่วง อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากการระบาดของ “เชื้อกลายพันธุ์” สายพันธุ์ใหม่ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ อินเดีย และล่าสุดที่พบก็คือ “สายพันธุ์แอฟริกาใต้” ซึ่งแต่ละอย่างล้วน “แพร่พันธุ์ง่าย” ที่สำคัญก็คือ ทำให้มีอัตรา “เสียชีวิตสูง” ดังนั้น อย่ายึดแปลกใจที่การระบาดในรอบใหม่นี้ จึงมีทั้งผู้ติดเชื้อมาก เร็ว และมีผู้เสียชีวิตรายวันทำสถิติใหม่ได้ตลอดเวลา

อีกด้านหนึ่ง เมื่อพิจารณาในมุมของรัฐบาล และในมุมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จากการระบาดที่เวียนนี้ แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงกว่าครั้งก่อนมาก แต่รัฐบาลก็ยัง “ไม่เลือกใช้วิธีล็อกดาวน์” เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง และอาจถึงขั้น “พังครืน” ดังนั้น จึงเลือกใช้วิธีพยายามประคับประคองให้ธุรกิจพอมียช่องทางหายใจได้บ้าง และใช้วิธีออกมาตรการควบคุมเข้มงวดควบคุมคู่กันไปอย่างไรก็ดี สิ่ง que เชื่อว่า ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลกำลังลุ้นกันอยู่ ก็คือ “วัคซีน” ที่เริ่มมีการ “รับมอบกันมาแบบ “ล็อตใหญ่” ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป โดยเริ่มทยอยฉีดตั้งแต่ เดือนหน้า จากนั้นจะเป็นลักษณะ “ปูพรม” ฉีดได้ในเดือนถัดๆ ไป เพราะรอบแรกที่ฉีดเข้ามา 26 ล้านโดส เป็นของ “แอสตราเซนเนกา” ที่ให้ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตใหม่ ส่วนล็อตสองจะตามมาอีก 35 ล้านโดส ทยอยส่งมอบภายในเดือนธ.ค.ปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนสารพัดยี่ห้อที่เป็นทางเลือกทยอยเข้ามาอีกหลายล้านโดส เอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป คนไทยและคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจะได้รับวัคซีนทุกคน แต่ถึงกระนั้น ที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลานี้ เมื่อกลายเป็น “กระแสแย่งฉีดวัคซีน” มันก็เกิดคำถามว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข “พร้อมหรือไม่” โดยเฉพาะการใช้วิธีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และอีกหลายแอปฯ ที่แต่ละจังหวัด แต่ละโรงพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ซึ่งแน่นอนว่า การบริหารจัดการกับคนจำนวนมาก มันไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนกับก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นกับแอปฯ “เป๋าตัง” ช่วงลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการจากรัฐก็มีปัญหามากมาย เช่น ระบบล่ม การลงทะเบียนได้ช้า

กรณีที่เกิดขึ้นกับแอปฯ “หมอพร้อม” ก็มีเรื่องให้ถกวิจารณ์รายวัน ทั้งในเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อน ระบบล่ม สารพัดรวมไปถึงการ “รอคิว” การฉีดวัคซีนนานเกินไป เช่น จองผ่าน “หมอพร้อม” ลงทะเบียนสำเร็จวันนี้ แต่ได้คิวฉีดอีกสองเดือนข้างหน้า หรือเดือนหน้า เป็นต้น ซึ่งนานเกินไป และเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะหาวิธีการบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ หากมีปริมาณวัคซีนอยู่ในมือมากพอ และมั่นใจแล้ว

เพราะต้องไม่ลืมว่า การลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เป็นอีกบทพิสูจน์การบริหารจัดการของทั้งรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงการร่วมมือประสานกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงอื่น เช่น มหาดไทย กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองท้องถิ่น ว่า ทำได้อย่างที่ประชาชนตั้งความหวังไว้หรือไม่ เพราะหากเริ่มต้นด้วยความโกลาหล หรือ “ระบบล่ม” ตั้งแต่วันแรก ก็ต้องโดนตำเปิงแน่ !!

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/964000049766>

กรุงเทพธุรกิจ

25 พฤษภาคม 2564

'เหลียวหลัง - แลหน้า' การเมือง จับตามือบ 'ทางตรง - ทางอ้อม'



"เหลียวหลัง-แลหน้า" นักวิชาการมอง 7 ปีแผนปฏิรูปการเมือง จับตามือบ "ทางตรง-ทางอ้อม"

ผศ.วันวิชาติ บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มองว่า ตลอด 7 ปีที่ คสช.เคຍวางการปฏิรูปการเมืองไว้นั้น ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จเลย เป็นเพียงการอยู่ในอำนาจของ คสช.ต่อยอดไปถึงรัฐธรรมนูญที่ได้ ออกแบบขึ้นมา เป็นการส่งไม้ผิดไปถึงฐานกลุ่มที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้อยู่ในอำนาจต่อไป ด้วยระบบประชาธิปไตยที่มาจาก การเลือกตั้ง แต่กติกาที่ถูกออกแบบไว้กลับถูกตั้งคำถามมากมายถึงความเป็นธรรมหรือการต่อสู้ อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ในเรื่องการปรองดองยังมีความล้มเหลวอย่างชัดเจน กับคนในชาติไม่สามารถสร้างแนวร่วมทางการเมืองขึ้นมาได้ และนับวันจะยิ่งความแตกแยก และถอยห่างจากผู้ที่เคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ มาตลอด 7 ปี

ขณะที่นิยามคำว่า “ปฏิรูปการเมือง” ที่แท้จริงนั้น อาจารย์วันวิชาติ ชี้ให้เห็นว่า ต้องมาจากการมีกติกาสากลที่คนทั่วไปยอมรับได้หมายความว่าตลอด 5 ปีของรัฐบาล คสช.ต้องถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่น โดยไม่เข้ามาข้องเกี่ยวอีกต่อไป โดยเฉพาะภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ ควรจบไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยไม่เข้ามาสู่เวทีการเลือกตั้งแบบนี้ แต่เมื่อ ออกแบบกติกาให้ตัวเองได้เปรียบเพื่อให้ได้เข้ามาในกลไกทางการเมืองแบบเดิม ทำให้ถูกมองได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการอยู่ในการเมืองยาวๆ ไม่ปรารถนาจะปฏิรูปทางการเมืองอย่างจริงจัง

ตั้งต้นด้วยแก้ รธน.-ปชช.มีส่วนร่วม

ส่วนผลทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ อาจารย์วันวิชาติมองว่า ความเข้มแข็งในระบบกลไกรัฐ หรือข้าราชการ พลเรือน หรือกองทัพยังสนับสนุนการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ต่อไป ขณะที่การปฏิรูปการเมืองที่เป็นกลไกสำคัญได้นั้น สามารถตั้งต้นมาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องมาจากประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยฉันทามติจากประชาชนเพื่อมาปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง โดยที่นักการเมืองไม่นำประชาชนมาเป็นเครื่องมือ หรือข้ออ้าง เพราะทุกวันนี้ทุกคนยังเรียกร้องถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีที่สุด เพราะหากการเมืองได้รับการปฏิรูปจริง รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 จะไม่ถูกเรียกร้องอีกเช่นกัน

"เป็นไปได้ว่าทางการเมืองไม่สามารถสร้างความหลากหลายหรือสร้างทางเลือกให้ประชาชนขึ้นมา การอยู่ในอำนาจยาวนานถึงแม้จะมีข้อดีในเรื่องความต่อเนื่องทางนโยบาย แต่ขณะเดียวกันจะทำให้ผู้คนยอมรับความชอบธรรมในอำนาจของรัฐบาลที่ปกครองอยู่คงไม่เกิดขึ้น เพราะจะมีการออกมาประท้วงเรียกร้องให้ลงจากอำนาจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ" อาจารย์วันวิชาติ ระบุ



หนุนเปิดเวที-ดึง ปชช.มีส่วนร่วม

ด้าน รศ.ดร.ยุทพร อิศรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มองว่า ที่ผ่านมามีการประชุมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากปัญหาของการเมือง เมื่อมีการรัฐประหาร ถึงแม้จะกำหนดการร่างรัฐธรรมนูญไว้ในกรอบรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี 2557 ซึ่งกำหนดถึงการปฏิรูปไว้ด้วย หรือในรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ระบุถึงการปฏิรูปเป็นการเฉพาะไว้ รวมถึงมีกฎหมายปฏิรูป มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปต่างๆ แต่สุดท้ายเรายังไม่เห็นผลจากการปฏิรูปดังกล่าว เพราะการปฏิรูปไม่ได้เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเมื่อการปฏิรูปไม่เกิดขึ้นทำให้การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมการเมือง ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาวนอยู่กับเรื่องเดิม ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาระบบราชการ ปัญหาโควตารัฐมนตรี หรือปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง ตามสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์มากมายก็สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิรูปที่เกิดขึ้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหเหล่านี้ได้

"ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมยังคงอยู่ในทางการเมือง และเป็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการออกมาชุมนุมจากกลุ่มการเมืองต่างๆ ซึ่งคำว่าปฏิรูปหมายถึง ต้องถอดหรือปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปในทางที่ดีขึ้น แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือการรัฐประหาร" อาจารย์ยุทพร ระบุ

เสนอพัฒนาการเมืองสู่ 5 เป้าหมาย

"ผศ.ดร.ยุทพร" มองว่า สำหรับการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากการใช้สันติวิธี หลักนิติธรรม การพูดคุย การมีธรรมาภิบาลทางการเมืองเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองไปสู่เป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ 1.การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง 2.ความชอบธรรมทางการเมือง 3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมือง 4.ความทันสมัยทางการเมือง และ 5.ความเป็นสถาบันทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งหมดเป็นเป้าหมายการปฏิรูปทางการเมืองที่ควรเกิดขึ้น ถึงแม้เรามีแผนปฏิรูปก็จริง แต่เป็นการปฏิรูปที่ถูกควบคุมกำกับจากคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากสมัย คสช.

“กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเกิดในสมัย คสช. จึงกลายเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วม ทำให้ในมุมมองของประชาชนในการเป็นเจ้าของร่วมเกี่ยวกับการปฏิรูปไม่เกิดขึ้นไปด้วย” อาจารย์ยุทธพร กล่าว

อาจารย์ยุทธพร ยังชี้ให้เห็นว่าสำหรับกลไกการปฏิรูปควรต้องมีเวทีพูดคุย เพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงเวทีที่กำหนดโดยคนกลุ่มหนึ่ง อาทิ นักวิชาการ กลุ่มข้าราชการสายวิชาการ หรือข้าราชการประจำ ทำให้การเปิดพื้นที่ตรงนี้มีอยู่น้อย จึงต้องเปิดพื้นที่ให้แต่ละภาคส่วนของประชาชนได้สะท้อนความต้องการผ่านการเลือก หรือการสรรหา เพื่อให้เป็นโจทย์ในการเดินทางต่อไปในกระบวนการได้มาของคณะกรรมการปฏิรูป หรือสภาปฏิรูป

สำหรับอนาคตทางการเมืองนั้น "อาจารย์ยุทธพร" มองว่า การเมืองไทยยังวนเวียนอยู่ที่เดิม ยังไม่พัฒนา ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยของเรายิ่งถูกกำกับ ดังนั้นการขยายตัวของประชาธิปไตยเช่นเดียวกับปี 2540 คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆ และเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ หากมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในสิทธิเสรีภาพต่างๆ เป็นหัวใจสำคัญทำให้การปฏิรูปการเมืองประสบความสำเร็จ แต่ถือว่าวันนี้ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้.



อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939800>

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

แนวต้าน การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัว เต็มใหญ่



แนวต้าน การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัว เต็มใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์จาก “เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าจะปรากฏการณ์ “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน” ไม่ว่าจะ เป็น “กลุ่มประชาชนไทย” สะท้อนเป้าหมายพื้นฐาน “ร่วม” ตรงกัน นั่นก็คือ สิ้นหวังต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ในรายละเอียดของความสิ้นหวังจะแตกต่างกัน แต่ลักษณะ “ร่วม” เป็นอย่างยิ่งก็คือ เป็นความสิ้นหวังที่เห็นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี

1 ความสิ้นหวังความสามารถ 1 ความสิ้นหวังในจริยธรรม ความสามารถในที่นี้ไม่ได้จำกัดเพียงความสามารถในการ “บริหาร” การเมือง หากเป็นความสามารถในการบริหารทางด้าน “เศรษฐกิจ” ยิ่งเมื่อพื้นฐานยังขาดคุณธรรมและจริยธรรม ยิ่งทำให้เกิดความสิ้นหวัง หมดศรัทธา กระหึ่มแห่งเสียงร้องตะโกน “ออกไป ออกไป” จึงตั้งขึ้นก็ก้อง และตั้งก็ก้องมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะเมื่อต้องประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด เพียงแต่ไม่รู้ “ช่องทาง” การขับเคลื่อน “การเมือง” จะดำเนินไปอย่างไร

หากมองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมากด้วยความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่า ไม่มีพลังใดในทางการเมืองจะสามารถเอาชนะกลุ่มของตนได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะการเมืองในรัฐสภา ไม่ว่าจะการเมืองนอกรัฐสภา การเมืองในรัฐสภา หากนับจากจำนวน ส.ส.ที่มีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล กับพรรคฝ่ายค้าน ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เลย ยิ่งเมื่อผนวกเข้ากับ 250 ส.ว.อันมาจากอำนาจในการแต่งตั้งโดยรัฐธรรมนูญ ยิ่งเป็นหลักประกันการดำรงอยู่แห่งอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างหนักแน่น มั่นคง พรรคร่วมฝ่ายค้านทำได้อย่างมากที่สุดเพียงการวิพากษ์วิจารณ์ แม้จะพยายามสามัคคีกับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะ เป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะ เป็นพรรคชาติไทยพัฒนา ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ผลก็คือ การเคลื่อนไหว “นอก” รัฐสภาเริ่มเติบโตใหญ่ ขยายตัว

ต้องยอมรับว่า การปรากฏขึ้นของ “เยาวชนปลดแอก” ในเดือนกรกฎาคม ตามมาด้วยการปรากฏขึ้นของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ในเดือนสิงหาคม คือการเคลื่อนไหวอันทรงความหมายในทางการเมือง ผลก็คือ ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน กระทั่งสามารถยกระดับขึ้นเป็น “คณะราษฎร 2563” เป็นการเคลื่อนไหวทั้งใน “ส่วนกลาง” และใน “ส่วนภูมิภาค” อันคึกคัก แม้พวกเขาจะประสบเข้ากับมาตรการทางกฎหมายอันเข้มข้นจากรัฐบาลทำให้เกิดการสะดุดลงไปในระยะหลัง แต่ “คบ

เพลิง” ที่คนรุ่นใหม่ได้จุดขึ้นก็ส่องสว่างกว้างขวาง ก่อให้เกิด “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน” ก่อให้เกิด “กลุ่มประชาชนไทย” เป็นการรวมตัวของคนที่เคยเคลื่อนไหวจากเดือนพฤษภาคม 2535 เป็นการรวมตัวของคนที่เคยเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 และก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

มีเป้าหมายต้องการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้านหนึ่ง การเคลื่อนไหวไม่ว่าของเยาวชน ไม่ว่าของประชาชน จะต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้เคลื่อนไหวได้ยากลำบาก ประกอบกับรัฐบาลใช้กรณีโควิดมาสกัดขัดขวางการเคลื่อนไหวของประชาชน แต่ยิ่งอยู่นาน ยิ่งทำให้โหมหนักที่เป็นจริงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกเปลือยออกมาอย่างล่อนจ้อน ทั้งในด้านความสามารถ ทั้งในด้านจริยธรรม คุณธรรม นำไปสู่ความต้องการร่วมในการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัวกว้างขวาง

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_426607

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ลึกลับในสนามข่าว



...เป็นที่รู้กันในหมู่น้องๆนี้ กข่าวประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ว่า รองเลขาธิการ กกต. “แสวง บุญมี” เป็นหนุ่มใหญ่สายบุญขึ้นชอบเดินสายทำบุญ ใครมีงานบุญที่ไหน ไม่มีพลาด ต้องไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยตลอด วันก่อนโน้นเจ้าตัวบอกเล่าเก้าสิบเรื่องตื่นเต้นใ้พี่น้องนักข่าวและเพื่อนฝูงฟังว่า ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ช่วงกลางดึกกำลังนอนหลับฝันดี ลูกรักของรองฯ แหวงสองตัว ก็เห่ากระโชกเสียงดัง เป็นเวลานานผิด้สังเกต ปลุกให้รองฯ แหวงต้องตื่นลงไปดูว่า เกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่า เมื่อลงมาก็เห็นลูกรักสองตัวกำลังต้อนหน้าต้อนหลัง ทั้งเห่าทั้งขู่ใส่ งูตัวใหญ่สีดำมะเหลื่อม ความยาวกะด้วยสายตาก็ประมาณ 4 เมตรเห็นจะได้ ทำให้ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยจัดการจับปล่อยคืนสู่ป่าไปเป็นการด่วน กว่าจะเรียบร้อยก็เกือบสว่างทีเดียว...

หลังเกิดเหตุไม่คาดฝันวันนั้นคนที่รู้เรื่องก็ไ้ถามถึงบ้านเลขที่ ตามสไตล์คนไทย ที่ต้องมีเรื่องเสียงโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย รวมถึงน้องนักข่าวหลายคนก็กระซิบถามว่า ที่นรองฯบ้านเลขที่เท่าไรแต่เจ้าตัวก็เงียบใส่ ส่วนคนใกล้ชิดลูกน้อง เพื่อนฝูงบางคนก็รู้ว่า บ้านเลขที่ของรองฯแหวงคือ “118/14” ก็เอาไปซื้อทั้งลอตเตอรี่และหวยใต้ดินตามประสา...ปรากฏว่างวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ออกมา โปะเซะ “18”ได้รับทรัพย์กระเป๋าทุงไปตามกัน...เท่านั้นยังไม่พอกับความแรงของรองฯแหวง ทำให้เกิดเสียงอื้ออึงตามมาอีก เมื่อลอตเตอรี่งวดวันที่ 16 พฤษภาคม ออกมาเป็น 14 ก็มีคนรับทรัพย์ไปอีก แ่วว่า คนที่ได้โชคจากบ้านเลขที่รองฯแหวงโทรไปขอบคุณกันยกใหญ่ ส่วนคนที่ไม่รู้จักอดตามระเบียบ เห็นว่า น้องๆ สื่อบอกให้รองฯ แหวงตั้งสำนักเลยดีมีัยที่นฯอะไรจะแรงปานนั้น นี่ถ้างวดวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึง มีคนซื้ออะไรเกี่ยวกับรองฯแหวงแล้วถูกอีก สงสัยต้องขอปิดทองหน่อยละเจ้าคะ...ฮ่า...

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/likesara/575328>